

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

สมัยประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

เปิดประชุมเวลา 10.00 น.

สมาชิกผู้มาประชุม - จำนวน ๒๐ ท่าน ลาสองท่าน นางปราณี หยุคชม และ นางสาวการดา แก้ววงษา

นายคำ แก้ววงษา - ประธานกล่าวเปิดประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิกสภา คณะผู้บริหารท้องถิ่น และ พนักงานส่วนตำบล ผู้เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ -เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ สถานการณ์ทั่วไป การแพร่ระบาดรอบใหม่ ของ โควิด ๑๙ นับเป็น มหันตภัยร้ายแรงอีกครั้งหนึ่งที่ทุกท่านต้องร่วมด้วยช่วยกัน ดูแลตนเองและ บุคคลรอบข้าง อย่างเข้าอกเข้าใจ โควิด๑๙ ยังไม่มียารักษา ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยง ที่ชุมชนแออัด หรือ ปฏิบัติตามคำแนะนำ ของทางราชการ ไม่พบปะกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการที่น่าสงสัย ควร ไปพบแพทย์ และกักตัวเองที่บ้านก่อน

๑.๒ กิจกรรมการการบริจาคโลหิต ขอบคณทุกท่านที่ร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ผ่านมาก็ได้บ้างตามสมควร สำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง

๑.๓ การเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น (อบจ.) ถือว่าเป็นที่เรียบร้อย ในส่วนของตำบลเราก็คง ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ ถือเป็นการใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยชอบตามรัฐธรรมนูญ

ระเบียบวาระที่ ๒ -เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

นายคำ แก้ววงษา - รายงานการประชุมสภามัธยมศึกษาสภาสามัญสมัยที่ ๓ /๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม รายงานผลการตรวจต่อสภา

นายประนอม มุงคุณพรม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ทำการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ครบถ้วนถูกต้อง ครบถ้วนทุกประการ จึงนำเรียนท่านประธานสภาได้พิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใด สงสัยสอบถาม หรือ แก้ไข ตก เดิม หรือไม่ อย่างไร

- ที่ประชุม - ไม่มี
- องค์ประชุม - สมาชิกสภาจำนวน ๒๐ ท่าน
- นายคำ แก้ววงษา - “สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาวิสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓”
- มติที่ประชุม - รับรอง เป็นเอกฉันท์
- ระเบียบวาระที่ ๓ - เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)
- ผ่าน
- ระเบียบวาระที่ ๔ - เรื่อง เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)
- ผ่าน
- ระเบียบวาระที่ ๕ - เรื่อง เสนอใหม่
- นายคำ แก้ววงษา - ๕.๑ คณะผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ (๓) ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อที่ประชุมสภา เพื่อทราบ
- นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ (๓) ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้ว ด้วยการกำหนดแนวทางการติดตามและรายงานผล ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น คณะผู้บริหาร จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่ระกอบ ระเบียบวาระการประชุมที่ส่งให้ท่านสมาชิกสภา แล้ว
- นายคำ แก้ววงษา - คิดว่าทุกท่านคงได้อ่านรายงานกันมาแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร ... ถ้าไม่มีถือว่า ทุกท่านรับทราบ
- มติที่ประชุม - รับทราบ

นายคำ แก้ววงษา - เชิญคณะผู้บริหาร ต่อ

นายทัศนัย วราพรหม - รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อบต.คูเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๕๒.๔/ว๔๓๕ ลง ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ข้อมติแนะนำแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย องค์กรบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้ทำข้อตกลง ในการบริหารกิจการขององค์กรบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด กับ หน.กอง หน.สำนักปลัด เป็นต้น ทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงร่วมกัน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ เพื่อการปฏิบัติราชการ และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คณะผู้บริหารจึงขอรายงานผลการปฏิบัติราชการตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ ที่เราเรียกว่า ธรรมนูญตำบล ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุมด้วยแล้ว

นายคำ แก้ววงษา - ตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้นำเรียนชี้แจงพร้อมส่งเอกสารเป็นการล่วงหน้าให้กับท่านสมาชิกสภาแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์ อภิปราย สอบถาม หรือไม่อย่างไร ... ถ้าไม่มี ถือว่าทุกท่านรับทราบ

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ หน้าที่ของสมาชิกสภาคือการตรวจสอบการทำงานของคณะผู้บริหาร ให้ความเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมาย ด้วยความรับผิดชอบ การติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะผู้บริหารก็สิ่งสำคัญ เพื่อพี่น้องประชาชน ตำบลคูเมืองของเรา จะได้รับประโยชน์สูงสุด ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ คณะผู้บริหารได้รายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งนี้ เพื่อให้ สมาชิกสภา ได้รับทราบ

นายคำ แก้ววงษา - ขออนุญาตให้ท่านเลขานุการสภา ได้สรุป ความสำคัญของการรายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ โดยย่ออีกครั้ง

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ความสำคัญของการ รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนานั้น ก็เพื่อให้ได้ทราบว่า คณะผู้บริหารได้ดำเนินการบริหารกิจการขององค์กรบริหารส่วนตำบล เป็นไปตามหลักธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงนโยบายของรัฐ และ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ที่ได้ไว้ให้กับ สภาแห่งนี้ เมื่อครั้งปฏิญาณตนในการเข้ารับตำแหน่ง ตามที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนหรือไม่ อย่างไร เพื่อที่จะให้สมาชิกสภาได้รับทราบ สอบถามซักถามได้ เพื่อให้คณะผู้บริหารได้ให้ความกระจ่าง แต่จะไม่มีการลงมติ

นายคำ แก้ววงษา - ตามที่คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้นำเรียนชี้แจงพร้อมส่งเอกสารเป็นการล่วงหน้าให้กับท่านสมาชิกสภาแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์ อภิปราย สอบถาม หรือไม่อย่างไร ... ถ้าไม่มี ถือว่าทุกท่านรับทราบ

มติที่ประชุม - รับทราบ

นายคำ แก้ววงษา - ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ในการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ โตะเอนกประสงค์ ประจำห้องประชุม จำนวน ๑๗ ตัว ๗ละ ๒,๘๐๐ เป็นเงิน ๔๗,๖๐๐บาท (รายละเอียดตามใบโอนงบประมาณ) ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่น นำเรียนเพื่อสภาพิจารณา

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ เพื่อตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ โตะเอนกประสงค์ แบบหน้าโพเมก้าขาว ขนาด ๑๘๐X ๖๐X ๗๕ ซม. หน้าโตะเป็นไม้ปาร์ติเกิลปิดด้วยโพเมก้าหน้า ๒๕ มม. ขาโตะเหล็กขนาด ๑.๒ นิ้ว หน้า ๑ มม. ชูบโคเมียม ขาโตะสามารถพับได้ ความสูงมาตรฐาน ๗๕ ซม. ห้องประชุมสภา จำนวน ๑๗ ตัว ๗ละ ๒,๘๐๐บาท เป็นเงิน ๔๗,๖๐๐บาท เพื่อใช้ในห้องประชุมสภาทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด ไม่เหมาะสมในการใช้งาน และความปลอดภัยของท่านสมาชิกเอง ในการโอนครั้งนี้ ขอโอนจาก งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการอบรมบุคลากร ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐บาท ขอ โอนครั้งนี้ ๔๗,๖๐๐บาท ระเบียบ ข้อ ๒๕ งบประมาณ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายบุญยิ่ง สมบัติมัน - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ตามที่ได้ดูรายละเอียดเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม เห็นว่ามีการเสนอราคา มาสามร้านค้า สามราคา การประเมินราคาคิดว่าผู้บริหารจะเลือกเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ส่วนที่ท่านสมาชิกจะพิจารณาคือ โตะที่มีอยู่ในห้องประชุมนี้ มีมาแล้วไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี ก็อยากให้ห้องประชุมสภามีความเหมาะสมสะอาดปลอดภัย

นายทัศนัย วราพรหม -เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ในการโอนงบประมาณครั้งนี้ ขอโอนจาก งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมบุคลากร ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐บาท ขอ โอนครั้งนี้ ๔๗,๖๐๐บาท โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดด้วยโควิด ๑๙ คงไม่มีการเดินทางไปอบรมนอกสถานที่ ถ้ามีการจัด คงเป็นในพื้นที่ของเราจะปลอดภัยกว่า

ว่าที่ร้อยโททวิชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ โตะที่จะจัดซื้อครั้งนี้ ไม่ใช่โตะสำหรับห้องประชุมโดยตรง แต่จะใช้ทดแทนโตะประชุมเดิมที่ชำรุด เป็นการชั่วคราว และสามารถใช้ในการกิจการ ของ อบต.ได้อีกตามที่ท่านสมาชิกสภา ได้กรุณาอภิปรายไปแล้ว ที่ต้องทำอย่างนี้ ก็สืบเนื่องจาก อบต.เรากำลังก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่ และมีการออกแบบห้องประชุมไว้ในอาคารแล้ว จึงต้องจัดซื้อโตะและเก้าอี้ประชุมให้เหมาะสมกับห้องประชุมใหม่ และจะไม่มีการเคลื่อนย้ายออกจากห้องประชุมอีก คงทนสามารถอยู่ได้นาน

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ เรื่องการขอโอนงบประมาณ ในการจัดซื้อ โตะเอนกประสงค์ ที่ใช้ในการประชุม ดูแล้วก็เหมาะสมกับราคา รายละเอียดตามที่ ผู้บริหารนำเรียนไปแล้ว ส่วนโตะประชุมที่อาคารใหม่ คิดว่าเป็นการดีที่จะมีมาทดแทนชุดเดิม ถึงแม้จะไม่เหมาะเท่าใดก็ตาม แต่ก็เห็นด้วย

นายคำ แก้ววงษา - เป็น โຕะเอนกประสงคฺ สามารถใช้ได้หลายอยาง แม้จะไม่เหมาะสมในห้องประชุม ก็ตาม แต่ก้จำเป็นที่จะต้องมี ทดแทนของเดิมที่เก่ามาก ชำรุดมาก ตามที่ท่านสมาชิกได้เห็นและใช้กันอยู่ มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์อภิปรายสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ... เมื่อไม่มี จะขอมติ

**องค์ประชุม** - สมาชิกสภา จำนวน ๒๐ ท่าน

นายคำ แก้ววงษา - “สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ ในการจัดซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ โຕะพับเอนกประสงคฺ แบบหน้าโพเมก้าขาว ขนาด ๑๘๐X ๖๐X ๑๕ ซม. หน้าโຕะเป็นไม้ปาร์ติเกิลปิดด้วยโพเมก้าหน้า ๒๕ มม. ขาโຕะเหล็กขนาด ๑.๒ นิ้ว หน้า ๑ มม. ชูบโคเมี่ยม ขาโຕะสามารถพับได้ ความสูงมาตรฐาน ๑๕ ซม. จำนวน ๑๗ ตัว ๆละ ๒,๘๐๐บาท เป็นเงิน ๔๗,๖๐๐บาท ขอโอนจาก งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการอบรมบุคลากร ตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐บาท ขอโอนครั้งนี้ ๔๗,๖๐๐บาท” ท่านใดเห็นชอบด้วยโปรดยกมือ

**องค์ประชุม** -สมาชิกสภา ๒๐ ท่าน ระเบียบ มท.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ข้อ ๒๕

**มติที่ประชุม** - เห็นชอบให้โอน ๑๘ ท่าน ไม่เห็นชอบ ๑ ท่าน งดออกเสียง ๑

นายคำ แก้ววงษา - สภาเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ต่อไปเป็นวาระ ๕.๓ การคัดเลือกสมาชิกสภาเพื่อเป็นคณะกรรมการ สปสข.ตำบลคูเมือง แทนตำแหน่งที่ว่าง เชิญท่านเลขานุการสภาชี้แจง

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ สำหรับกรณีนี้ เป็นกรณี ท่านสมาชิกสภา ที่เป็นตัวแทนสภาเป็นกรรมการ สปสข.อบต.คูเมือง ปัจจุบันไม่มีเวลาให้การทำงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องดูแลมารดา ที่ป่วย จึงได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ สปสข. ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงาน สปสข.อบต.คูเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อ สมาชิกสภาเพื่อเป็น กรรมการ สปสข.อบต.คูเมือง ทั้งนี้ ขอเป็นท่านที่มีเวลา มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

นายโทน เคนประคอง - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอเรียนถาม สปสข. ย่อมาจากอะไร บทบาทหน้าที่ทำอะไรบ้าง

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ สปสข. ย่อมาจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับตำบลของเรา เรียกว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับพื้นที่ หรือที่ย่อว่า “สปสข.อบต.คูเมือง” บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับคนในพื้นที่ โดยได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนรวมถึงสนับสนุนกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร จัดบริการเงินทุนได้ตามความเหมาะสม กรรมการมีหน้าที่ในการประชุมหรือแนวทาง การทำงาน การอนุมัติ อนุญาต โครงการด้านสุขภาพให้กับ หน่วยงาน องค์กร ได้ตามความเหมาะสม และ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้

นายประนอม มงคุณพรม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขออธิบายเพิ่มเติม เนื่องจากว่า ปัจจุบันยังเป็น กรรมการ สปสช.อบต.อยู่ คนที่จะมาทำหน้าที่ ต้องเป็นผู้เสียสละ ค่าตอบแทนไม่มี แต่มีค่าเบี้ยประชุมเล็กน้อย ต้องคำนึงถึง ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง และขอเสนอท่านสนับ สารทรัพย์ เป็นกรรมการ สปสช. อบต.คูเมือง นายเสวียง สนเพลิง และนายชำนาญ พลพันธ์ รับรอง

นายคำ แก้ววงษา - มีท่านใด เสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ... ไม่มี ถือว่าเป็นตัวแทน สมาชิกสภา เพื่อเป็น กรรมการ สปสช.อบต.คูเมือง ถือว่าเป็นการเลือกคนที่ถูกต้องมาก

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ขอขอบคุณครับ เมื่อท่านให้เกียรติ ก็ขอรับเกียรตินั้น ด้วย ความยินดี

นายคำ แก้ววงษา - ๕.๔ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ บ้านหวาง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณ ๘๗,๐๐๐บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม ขอเชิญผู้บริหาร ท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อความเดิม “โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ บ้านหวาง ตำบล คูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สายทางซอยไปบ้านนายไสว ดันตیب เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๕๘.๐๐เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๔ เมตร (ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด) งบประมาณ ๘๗,๐๐๐บาท (แปดหมื่นเจ็ด พันบาทถ้วน) ขอแก้ไขเป็น “โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๒ บ้านหวาง ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สายทางซอยไปบ้านนายไสว ดันตیب เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๕๘.๐๐เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตาราง เมตร (ตามแบบที่ อบต.คูเมือง กำหนด) งบประมาณ ๘๗,๐๐๐บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) สรุปคือ เปลี่ยนจาก ไม่น้อยกว่า ๑๗๔ เมตร เป็น ไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตารางเมตร จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภา ท่านใด ประสงค์อภิปรายสอบถาม หรือไม่ อย่างไร

นายปราศรัย พลดิน - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ไม่ทราบที่ท่านผู้นำหมู่บ้านจะเปลี่ยนจะย้ายอะไร ตรงไหน สมาชิกสภา ทั้งสองท่านยังไม่ทราบรายละเอียดเลย

นายทัศนัย วราพรม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ การดำเนินการครั้งนี้ ยังทำที่เดิม ตาม ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพียงแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่พิมพ์ไม่ถูกต้อง จาก ไม่น้อยกว่า ๑๗๔ เมตร เป็น ไม่น้อยกว่า ๑๗๔ ตารางเมตร เท่านั้น อย่างอื่นคงเดิม

นายคำ แก้ววงษา - ท่านสมาชิกสภา คงได้รับทราบ แล้ว มีท่านใดอีกหรือไม่ ... ถ้าไม่มี จะขอมติ

เลขานุการสภา - องค์กรประชุม สมาชิกสภา ๒๐ ท่าน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

นายคำ แก้ววงษา - “สมาชิกสภาท่านใด เห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการตามระเบียบวาระ ข้อ ๕.๔ ได้โปรดยกมือ

มติที่ประชุม - เห็นชอบ ๒๐ ท่าน เป็นเอกฉันท์

นายคำ แก้ววงษา - ๕.๕ (วาระหนึ่ง) เสนอร่างข้อบัญญัติตำบลคูเมือง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม เชิญ ผู้บริหารท้องถิ่น

นายทัศนัย วราพรม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขออนุญาตให้ ท่านปลัด ได้นำเรียนชี้แจงต่อสภา

ว่าที่ร้อยโทวัชรชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ในการเสนอร่างข้อบัญญัติตำบล ที่มีในร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ผู้เสนอจะเป็น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา หรือ ประชาชน ตาม ระเบียบกำหนดได้ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภา สามารถที่จะพิจารณาเป็น สามวาระรวดเดียวได้ โดยวาระหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่าง หลักการและเหตุผล วาระสองให้สมาชิกสภาทั้งหมด เป็นกรรมการแปรญัตติ และให้ความเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล ในวาระสาม

นายเสวียง สนเพลิง - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขอเสนอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นสามวาระรวดเดียว

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติตำบล ซึ่งมี ข้อเท็จจริงว่า กองคลังได้ทำการสำรวจ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สราง ซึ่งในพื้นที่ตำบลคูเมือง มีรายละเอียดตามตาราง รายละเอียด ในมือท่านสมาชิก เสนอพิจารณาเป็น สามวาระรวดเดียว คณะกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา เหมือนที่ท่านเลขาสภา เสนอ

นายคำ แก้ววงษา - มีท่านใดจะเสนอ อย่างไรหรือไม่ ... เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น ก็ถือว่า ที่ประชุมสภา ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ที่จะให้มีการดำเนินการเป็นสามวาระรวดเดียว

- ขอเชิญผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างหลักการและเหตุผลฯ

นายทัศนัย วราพรม - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ร่างหลักการและเหตุผล ขออนุญาตให้ ท่านปลัด เสนอแทน

ว่าที่ร้อยโทวิชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภาที่เคารพ ซึ่งหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ ตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น สืบเนื่องมาจาก ข้อบัญญัติฉบับเดิมยังมีรายละเอียดไม่ครอบคลุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่มีในพื้นที่ตำบล คูเมือง ทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ ของพี่น้องประชาชนได้ เนื่องจากมีหน้าที่ แต่ไม่มีอำนาจ จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติตำบลฉบับนี้ ขึ้น ในสาระสำคัญ มีกิจการที่เพิ่มขึ้น คือผู้ประกอบการ เก็บและขน ขี้เถี่ยว และอื่น ๆ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ท่านสมาชิกได้ทำการศึกษา มาแล้ว

นายคำ แก้ววงษา - มีท่านใดจะเสนอ อย่างไรหรือไม่ ... เมื่อ ไม่มี จะขอมติขึ้นรับหลักการ

เลขานุการสภาฯ - องค์ประชุม ๒๐ ท่าน วาระหนึ่ง ขึ้นรับหลักการ

นายคำ แก้ววงษา - “สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรรับหลักการแห่ง ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๑”

มติที่ประชุม - เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์

- ต่อไปเป็นวาระสอง แห่งร่างข้อบัญญัติฯ คณะกรรมการแปรญัตติ เต็มสภา ขอเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติ

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ อยากทราบว่า- บัญชีค่าธรรมเนียม จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอย่างไร

นางสาวศุภนันท์ ฯ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ จะเห็นได้ว่า บัญชีค่าธรรมเนียม ได้ยกมาทั้งหมด ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ครั้งนี้มีการเพิ่มเติม เฉพาะที่ยังไม่ครอบคลุมเท่านั้น เช่น กิจการขี้เถี่ยว การเลี้ยงสัตว์บางชนิด ที่คาดว่าจะมีขึ้น ตามที่ได้ออกสำรวจข้อมูล ส่วนอัตราค่าธรรมเนียม เหมาะสมหรือไม่นั้น ขอให้สภาได้พิจารณา ร่วมกัน

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ บัญชีค่าธรรมเนียม การเลี้ยงสัตว์ การเพาะการเลี้ยง ตามบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดแล้วนั้น จะเป็นภาระประชาชนหรือไม่ ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ ลดลงครึ่งหนึ่งได้หรือไม่ อย่างไร

นางสาวศุภนันท์ ฯ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ โดยข้อเท็จจริง อบต.เราเก็บเพียง ห้ารายการเท่านั้น เพียงแต่ทำให้เหมือนกับหลายๆ ท้องถิ่นทั่วประเทศ และที่มีในพื้นที่

ว่าที่ร้อยโทวิชชัย มาลัย -เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ร่างข้อบัญญัติเพิ่มเติม ที่เสนอมานี้ก็เพื่อ เป็นการป้องกัน ความเดือดร้อน รำคาญของประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบ จาการเลี้ยงสัตว์ หรือกิจการที่เป็น การที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเกินที่ข้อบัญญัติกำหนดเท่านั้น ถึงจะเข้าช่วยในการจัดเก็บ ถ้าไม่เกิน ก็ไม่มีผล



บังคับ ทั้งนี้ที่ร่างมานั้น ก็ ไม่เกินกฎหมายของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ

น.ส.อรุณรัตน์ วงศ์คำ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติ ก็พิจารณาในเอกสาร และสำรวจหมู่บ้าน ว่าใครจะได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่ ท่านต้องทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ด้วย ยกตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ของรัฐบางท่าน เลี้ยงหมูเกินจำนวน และรบกวนทรัพย์สินของ ชาวบ้าน เพราะว่าเราไม่มี กฎหมายรองรับ

นายบุญยิ่ง สมบัติมัน -เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ในการออกกฎหมาย หรือข้อบัญญัตินี้ ควรจะเอา ผู้นำหมู่บ้านมารับทราบด้วย เขาเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเขาทำหน้าที่ปกครอง และควรมีการประชาคมก่อน ที่จะมี การอนุมัติใช้

นายคำ แก้ววงษา - ในเรื่องการประกาศใช้ คิดว่า คณะผู้บริหารก็ต้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ ตรวจสอบ เสนอแนะ แก้ไขก่อนที่จะมีการประกาศใช้บังคับ เช่น การเลี้ยงสุนัข ถ้าเราไม่มีข้อบัญญัติ

ว่าที่ร้อยโทวัชรชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมได้นำเรียนขั้นตอนในการจัดทำ ข้อบัญญัติตำบล ให้ท่านทราบแล้ว ในการเสนอ วาระหนึ่ง โดยผู้บริหารท้องถิ่น วาระสอง เป็นการอภิปรายเต็มสภา วาระสาม เป็นการขออนุมัติให้ความเห็นชอบ หากสภาเห็นชอบ ผู้บริหารก็จะส่งไปปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ว่าเห็น ด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร อาจต้องเสนอให้สภามีการแก้ไข หรือไม่มี และส่งให้นายอำเภอให้ความเห็นชอบ ก่อนที่ จะลงนามประกาศใช้ จึงจะมีผลในการบังคับ อย่าลืมว่า บัญชีที่เราใช้อยู่ ก็ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ยัง ไม่มีเสียงสะท้อนจากประชาชน ว่าไม่มีความเหมาะสม วันนี้เป็นเพียงการเพิ่มบางกิจการเข้าไปเท่านั้น เพื่อให้ ครอบคลุม กิจการที่มีในพื้นที่ จึงนำเรียนเพื่อประกอบการพิจารณา

นายคำ แก้ววงษา - มีสมาชิกสภาท่านใด ประสงค์ อภิปรายสอบถาม หรือไม่ อย่างไร ... เมื่อไม่มีจะขอลงมติ

เลขานุการสภาฯ - องค์กรประชุม ๑๘ ท่าน วาระสาม สภาลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล

นายคำ แก้ววงษา - “สมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๓ ได้โปรดยกมือ”

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๑) พ.ศ.๒๕๖๓” เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๖ -เรื่อง อื่น ๆ

นายคำ แก้ววงษา - ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ เชิญท่านสมาชิกสภา ที่ประสงค์ นำเรียนต่อที่ประชุม

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขอรื้อ เรื่อง การเลี้ยงสุนัข หมู่ที่ ๑ มีการทำข้อตกลง กับ อบต. ให้มีการเลี้ยงไม่เกิน ๒๐ ตัว ขณะนั้น มีสุนัข ๕๕ ตัว ปัจจุบันก็ยังมีสุนัขมากเกินไป อาจก่อให้เกิดเชื้อโรค และมีกลิ่นเหม็น เป็นการก่อเหตุรำคาญ ให้กับประชาชนใกล้เคียง อยากให้มีการแก้ไขปัญหาด้วย ที่ผ่านมาเป็นหน้าฝน ถนนหนทางชำรุดเสียหาย หลายแห่ง ในพื้นที่ตำบลคูเมือง จึงอยากให้มีการแก้ไขไหล่ทางที่ถูกน้ำเซาะ เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไปมา และสะดวก

นายทวี บัวเขียว - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ เรื่อง การเลี้ยงสุนัข ของหมู่ที่ ๑ ก็ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้แก้ไข แล้ว จะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานให้ทราบ เรื่องถนน ยังไม่หมดระยะเวลา ถ้าประกัน จะได้หารือแนวทางในการแก้ไข ต่อไป ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ข้อมูล

ว่าที่ร.ต.สุวโรจน์ ๙ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ เรื่อง สุนัข อบต.ไม่ได้นั่งนอนใจ ได้ดำเนินการพูดคุย สั่งการ แก้ไขเป็นลำดับ และได้มีการ แจ้งความดำเนินคดี ต่อผู้เลี้ยง สุนัขแล้ว และแจ้งให้หน่วยเหนือขึ้นไปในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ให้กับ หมู่ที่ ๑ แล้ว

นายบุญยิ่ง สมบัติมัน - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ เงินออมวันละบาท ยังมีอยู่หรือไม่อย่างไร มีเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ ประชาชน หรือไม่อย่างไร ใครคือผู้รับผิดชอบ ถ้าไม่มีข้อมูลยังไม่ตอบก็ได้ ว่าป่วยเสียชีวิต ยังมีเงินช่วยเหลืออยู่หรือไม่ เนื่องจากใกล้เวลาในการเก็บเงินสมทบกองทุนแล้ว เรื่องนี้เขียนไปพร้อมกันนักพัฒนาชุมชน อบต.คนก่อนย้ายไป ขอทราบ บริษัทไหน ดำเนินการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ทำสัญญาในจำนวนเท่าใด

นายทวี บัวเขียว -เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขอพูดในฐานะสมาชิก โครงการออมวันละบาท อบต.เคยทำงบประมาณ อุดหนุน รองรับไว้ คณะกรรมการไม่ได้ทำเรื่องขอรับการสนับสนุน คณะกรรมการก็ไม่ได้จัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบ ขณะนี้ไม่ทราบรายละเอียด ในนามสมาชิกคนหนึ่ง จะรายงานให้ทราบอีกครั้ง เมื่อมีข้อมูลชัดเจน ในการประชุมครั้งต่อไป

นายศรีธาตุ อุปทอง - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ กอช. หรือ กองทุนออมแห่งชาติ ส่งออมได้ที่ ธกส. ปีละไม่เกินหมื่นสองร้อยบาท ค่าสุดห้าสิบบาท รัฐบาลสมทบให้ ห้าสิบบาท หรือ เท่าตัว ที่เราฝาก เป็นเงินออกของเรา รัฐบาลจะคืนให้เมื่อ ครบ หกสิบปี เหมือนเป็นบำเหน็จบำนาญ เรื่อง สุนัข ขอให้แจ้งปศุสัตว์จังหวัดได้เลย จะมีสารวัตรปศุสัตว์ มาดำเนินการให้

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ความจริง หน้าที่การดำเนินการเป็นของท้องถิ่น ความจริงแล้ว อบต.ได้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้ว ตามขั้นตอน รวมถึง แจ้งความดำเนินคดี การแก้ไขปัญหาก็ยังไม่เรียบร้อย

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ การประชุมประจำเดือนของ กำนันผู้ใหญ่บ้าน มีการประชุมสัญจร ไปทุกหมู่บ้าน ครบแล้วทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ที่ประชุมจึงได้เสนอให้ อบต.คูเมือง เป็นเจ้าภาพใน

การประชุม ครั้งที่ ๑๓ เพื่อมีมติภาพ ในการหารือ การทำงานร่วมกันเพื่อพี่น้องตำบลคูเมือง ดังนั้น จึงขอเป็นตัวแทนผู้นำท้องที่ หารือต่อที่ประชุม ในการดำเนินการต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - ในการประชุมสภา ทุกครั้ง ก็ได้มีการเชิญ ผู้นำท้องที่ และประชาชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมด้วยทุกครั้ง ก็เป็นเรื่องที่ดีหากจะมีการประชุมร่วมกัน

นายชำนาญ พลพันธ์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ด้วยงบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐บาท นั้น ครั้งก่อนเห็นว่าจะมีการก่อสร้างติดด้าน โรงเรียน แต่เห็นมีการสร้างที่เดิม จึงขอความเห็นจากคณะผู้บริหารด้วย

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ด้วยมีการพิจารณา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้ไม่เหมาะสม สวยงาม จึงมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นที่เดิม ในรายละเอียดขอให้ท่านปลัด ช่วยชี้แจง

ว่าที่ร้อยโทวัชชัย มาลัย - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ต้องได้รับความเห็นชอบ จากสภาท้องถิ่นก่อน ที่ผ่านมายังไม่มีวาระนี้ในที่ประชุมและไม่มีการอนุมัติมาก่อน ประกอบกับ สถานที่เดิมได้ดำเนินการตามประเพณีอันดีของท้องถิ่นแล้ว ในการตั้งเสาเอก รวมถึงทำพิธี ไปเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสวยงาม การใช้สอยพื้นที่ ต้องได้รับความสะดวกและคุ้มค่าในการใช้พื้นที่ด้วย จากการหารือร่วมกันของ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ จึงลงตัวที่เดิม ถูกกฎหมาย ถูกใจชุมชน ส่วนผู้รับจ้าง เป็นบริษัทแหลมทอง ที่มีประสบการณ์ และผู้ควบคุมงานที่เคยเป็น อาจารย์สอน วิทยาลัยเทคนิค มา ก่อน จึงน่าจะเชื่อได้ว่า น่าจะสำเร็จ

นายทวี บัวเขียว - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ขอนำเรียนว่า สนาม อบต.ที่ว่าง ท่านนายคช มี ความคิดว่าจะสร้างเป็น โคม ช่างในเป็นสนามฟุตบอล หรือ ฟุตบอล ๘ คน นั่นเอง เพื่อเป็นพัฒนาการกีฬา และปลูกฝังการออกกำลังกายให้แก่ชุมชน งบประมาณก็คิดไว้ในใจแล้ว

นายทัศนัย วราพรหม - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ อบต.ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก่อสร้างถนน คสล.สายทาง โนนแก - เมืองศรีโค ๘๓๓,๐๐๐บาท กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการด้านเอกสาร รถยนต์ทุกน้ำดับเพลิง ที่สภาได้อนุมัติให้มีการจัดซื้อ – จัดจ้าง ผู้ประกอบการน่าจะส่งมอบในเดือน มกราคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน รถขยะ ก็ยืม เทศบาลเมืองวาริน ส่วน อบต. ก็ขอความอนุเคราะห์จากจังหวัด ในฐานะที่เป็นกรรมการ จัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วย คาดว่าน่าจะได้รับการอนุเคราะห์ในปีต่อไป เรื่องเงินกองทุนออมชุมชนตำบลคูเมือง ก็มีการสอบถามมาพอสมควร ก็ไม่ทราบว่าจะผลการดำเนินการเป็นอย่างไร ก็ขอความอนุเคราะห์ท่านประธานสภา ในฐานะรองประธานกองทุน ช่วยติดตามเรื่องนี้ด้วย เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ต่อไป

นายคำ แก้ววงษา - วันนี้ยังไม่ชัดเจนในการดำเนินการ จะขอตรวจสอบติดตาม การดำเนินงานกับ คณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะมีการชี้แจงเพื่อความถูกต้องต่อไป

นายสนับ สารทรัพย์ - เรียน ท่านประธานสภา ที่เคารพ ปีที่ผ่านมาหรือหลาย ๆ ปี ที่ผ่านนั้น ก็มีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นมากมาย สำหรับสภาแห่งนี้ ก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากใกล้วันขึ้นปีใหม่ ก็อยากให้คุณประธาน กล่าวสรุป และอวยพรปีใหม่ให้กับ พวกเราทุกคนเพื่อเป็น สิริมงคล และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป อย่างมีความสุข

นายคำ แก้ววงษา - ก็คงต้องทำตาม ความต้องการของ ท่านสนับ ขอบคุณที่ท่านขอ โดยปกติไม่มีใครขอ หรือขอก็ไม่เคยให้ แต่วันนี้ ขอให้พรท่านสนับเพียงคนเดียว ในการประชุมสภาที่ผ่านมานั้น สมาชิกทุกท่าน ได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้ว ชุมชนจะคิดอย่างไรนั้น ก็แล้วแต่พี่น้องประชาชน สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน แม้จะไม่รู้ใจรู้สึกในเรื่องของท่าน แต่สภาแห่งนี้ก็ เปรียบเสมือนบ้านอีกหลังใหม่ ที่พวกเราอยู่ร่วมกัน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ก็ขออวยพรให้กับทุกท่าน พบแต่ ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดที่ดีก็ขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง มีความสุข ทุกท่านทุกคนเทอญ สำหรับวันนี้ ขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

- นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป (ถ้ามี)

ว่าที่ร้อยโท



( รัชชัย มาลัย )

เลขานุการสภาฯ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานฯ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานฯ

(นายบุญยิ่ง สมบัติมั่น)

(นายประนอม มุงคุณพรม)

ส.อบต.หมู่ที่ ๘

ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานฯ

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานฯ

(นายสังขาร พรหมกิ่ง)

( นายคำ แก้ววงษา )

ส.อบต.หมู่ที่ ๑

ประธานสภาฯ

ส.อบต.หมู่ที่ ๔